

# ĐẢNG BỘ HUYỆN QUỲNH NHAI ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA

LÒ VĂN MẾN\*

Quỳnh Nhai là một huyện của tỉnh Sơn La; trên địa bàn huyện có nhiều địa điểm, khu vực dân cư nằm trong dự án qui hoạch xây dựng công trình thủy điện Sơn La. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công cuộc xây dựng công trình thủy điện lớn của quốc gia trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, Huyện ủy Quỳnh Nhai xác định, lãnh đạo công tác di dân tái định cư đáp ứng kịp thời yêu cầu của công trình thủy điện Sơn La là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương.

Trước hết, Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết di chuyển, tập trung vào các xã trọng điểm: Chiềng Bằng, Liệp Muội, Pha Khinh, Cà Nàng. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, chỉ trong 6 tháng đầu năm, đã có 118 hộ dân ký cam kết di chuyển; nâng tổng số hộ dân ký cam kết là 7.925/ 8.267 hộ trong diện phải di chuyển, đạt 95,9%.

Đến giữa năm 2009, cùng với việc hoàn chỉnh qui hoạch đất đai, chuyển quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân theo Luật đất đai, huyện đã giao đất cho 799 hộ tái định cư tại Phiêng Lanh; thu hồi đất của 359 hộ thuộc dự án di dân tái định cư, đồng thời tổ chức cho các hộ ký cam kết bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và khai thác, sử dụng đất đai.

Huyện ủy tập trung chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, bổ sung hoàn chỉnh qui hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư trên địa bàn huyện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qui hoạch chi tiết bước 2 đã được phê duyệt, có 7 khu tái định cư; qui hoạch chi tiết bước 3 gồm 3 khu thuộc các xã Chiềng Khay, Cà Nàng, Mường Giàng.

Đối với các dự án đã được phê duyệt, huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thành phần tại các khu tái định cư. Tính đến tháng 6 - 2009, đã có 52 dự án được phê duyệt; huyện đang triển khai 480/576 công trình, đạt 83,6% tổng dự án trong qui hoạch được duyệt.

Một trong những khâu công tác quan trọng quyết định tiến độ di chuyển, tái định cư là công tác thống kê, áp giá chi trả đền bù. Huyện ủy chỉ đạo sát sao khâu này, từ tổ chức thẩm định duyệt giá bồi thường đến hỗ trợ tái định cư, kết quả là đã giải quyết được 1.535 hộ, 4.498 nhân khẩu, với tổng kinh phí được duyệt là 235,4 tỷ đồng.

Do có sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và sự tham gia tích cực của các đoàn thể, huyện đã tổ chức di chuyển được 671 hộ đến nơi ở mới một cách an toàn tuyệt đối cả về người và tài sản. Trong đó, có 428 hộ di chuyển nội huyện và 243 hộ chuyển sang các huyện khác như Thuận Châu, Sông Mã, Yên Châu, Mai Sơn và thành phố Sơn La; đưa tổng số hộ đã di chuyển là 6.216/8.267 hộ,

\* Bí thư Huyện ủy

đạt 75% tổng số hộ trong diện di chuyển. Sau khi các hộ chuyển đến nơi ở mới, huyện ủy chỉ đạo tập trung ưu tiên ổn định đời sống nhân dân ở các khu, điểm tái định cư.

Trong công tác di dân tái định cư, Ủy ban nhân dân huyện phát huy tốt vai trò quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành kiên quyết, có hiệu quả, lắng nghe ý kiến phản hồi của nhân dân, kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm, giải quyết các vướng mắc nảy sinh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò tích cực, giáo dục chính trị tư tưởng, động viên nhân dân thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng bộ huyện về di dân tái định cư.

Với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong huyện, công tác di dân tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn huyện đạt kết quả khá cao, cả về số lượng hộ di chuyển và ổn định cuộc sống dân cư ở các khu điểm tái định cư. Song đây là một nhiệm vụ khó khăn, nhạy cảm, có liên quan rất nhiều lĩnh vực sản xuất, đời sống xã hội, tài nguyên môi trường, phong tục tập quán, dân cư, trình độ quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ..., nên hiện nay, huyện còn có những khâu chưa giải quyết triệt để, như vẫn còn một bộ phận dân cư trong diện di chuyển tái định cư vẫn chưa ký cam kết di chuyển; công tác đôn đốc các đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch chi tiết và triển khai dự án thành phần chưa hiệu quả; thẩm định các dự án còn lúng túng; áp giá đền bù ở một vài điểm còn chưa bảo đảm đúng qui định.

Để khắc phục những điểm hạn chế đó, Huyện ủy tiếp tục quán triệt quan điểm công tác di dân tái định cư thủy điện Sơn La là một

*trong 6 trọng tâm công tác của huyện và tập trung lãnh đạo các khâu mang tính đột phá.*

Huyện ủy đề ra một số giải pháp và lãnh đạo các bộ phận công tác phối hợp hoạt động nhằm thúc đẩy công tác di dân tái định cư hoàn thành đúng tiến độ. Cùng với đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xúc tiến xây dựng mô hình bản mới phát triển toàn diện ở các điểm di dân tái định cư thủy điện Sơn La. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên những tổ chức cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện di dân tái định cư thủy điện Sơn La và một số công tác trọng điểm của huyện.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo công tác di dân tái định cư thủy điện Sơn La của Đảng bộ Quỳnh Nhai cho thấy, đối với những công tác, nhiệm vụ khó khăn, nhạy cảm, liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống nhân dân..., trước hết Đảng bộ phải nhận thức rõ tầm quan trọng, phạm vi trách nhiệm của địa phương đối với sự phát triển chung của cả nước. Phải có sự kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền; huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Đặc biệt là, đối với đồng bào các dân tộc ở các huyện miền núi, với những đặc thù về văn hóa - dân cư phải hết sức coi trọng, kiên trì tuyên truyền vận động, coi trọng ý kiến của nhân dân, để nhân dân thông suốt và tự giác chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước. Kỷ luật nghiêm minh của tổ chức Đảng và tinh thần gương mẫu của cán bộ đảng viên là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn thu hút, động viên nhân dân noi theo, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng. Đó là yếu tố quan trọng để Đảng bộ lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện.